

# กยท.ผนีก8แบงก์เท1.5หมื่นล. หนุนเอกชนเพิ่มการผลิตยาง

การยางแห่งประเทศไทย ผนีก 8 แบงก์พาณิชย์ เทงบฯสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง รับสมัครผ่าน กยท. วันน-12 กันยายน 2559

นายเชวร์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยมีธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้สินเชื่อไปใช้ขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิม หรือที่ตั้งใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ตลอดเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2559-2569) จำนวนชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 4,500 ล้านบาท โครงการจะช่วยให้เกิดการกู้เงิน และรับซื้อยางดิบประมาณ 60,000 ตัน ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ถือเป็นงบประมาณใหม่ช่วยเหลือชาวสวนยาง

ด้านนายพิเชษฐ พร้อมมูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการว่า ต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์จากยางแห้งที่มีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล้อ ยางที่ใช้ในงานวิศวกรรม ฯลฯ และเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่ง กยท. โดยสถาบันวิจัยยางจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของผู้ประกอบการที่จะต้องมีมากขึ้นอย่างน้อย 4 ตัน/ปี/วงเงินกู้ 1 ล้านบาท

ในส่วนของการอนุมัติสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ที่ผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านโครงการนั้น จะอนุมัติสินเชื่อภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอจาก กยท. หากไม่สามารถอนุมัติได้ทันใน 60 วัน กยท.สามารถขยายระยะเวลาได้อีกไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ และวงเงินที่อนุมัติให้ กยท.ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัติ และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อต้องทำนิติกรรมสัญญากับ กยท.และธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา

นายพิเชษฐกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้ยื่นคำขอ

พร้อมเอกสารหลักฐานจำนวน 2 ชุด ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล/หนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) แผนที่ตั้งโรงงาน แผนการขายกำลังการผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำลังการผลิต แผนการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น รายงานปริมาณการใช้ยาง/ผลผลิตรายเดือน แยกชนิดยางย้อนหลัง 2 ปี โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร.0-2579-1576 ต่อ 307 ตั้งแต่วันนี้-12 กันยายน 2559

# ชาวสวนยางไร้เอกสารสิทธิมีเฮ! รัฐไฟเขียวขึ้นทะเบียนรับชดเชย

ชาวสวนยาง 1.5 ล้านครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิได้เฮ หลัง “ฉัตรเฉลิม” ประธานบอร์ด กยท. นั่งหัวโต๊ะไฟเขียวให้ขึ้นทะเบียนได้ แถมยังใจป้ำให้ 9



พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

องค์การชาวสวนยางร่างกฎหมายลुकนำมาเสนอ หลังเกษตรกรไม่พอใจร่างฉบับข้าราชการ ด้านสถาบัน 707 แห่ง ชงบอร์ดเร่งขยายสิทธิขึ้นทะเบียนล้านออกไปอีก 1 ปี ก่อนสัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค.นี้ พ่อค้าเงินปูดสต็อกยางซึ่งเตี้ยงท่วมกว่า 3 แสนตัน เผยราคายางไทยแพงหันมาซื้อในประเทศแทน

จากกรณีที่แกนนำกลุ่มเกษตรกร 9 องค์ครกว่า 50 คนรวมตัวกันเพื่อรอฟังผลการประชุมบอร์ดกับ

อ่าน ต่อหน้า >12

## ข่าวต่อ ชาวสวนยาง

บอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กยท.นั่งหัวโต๊ะประชุม (วันที่ 21 มี.ค. 59) เพื่อเรียกร้องในประเด็นสำคัญ อาทิ 1. ให้ชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิได้ขึ้นทะเบียน และ 2.ให้เร่งออกกฎหมายลูก โดยเฉพาะมาตรา 49 ตั้งแต่วงเล็บ 2-6 ต้องให้เกษตรกรมีส่วนร่วม หวั่นการจัดสรรเงินเกษตรกรเข้าไม่ถึง (ชาวสวนยางพาราขอเข้าพบ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.15 น.)

ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังสิ้นสุดการประชุม พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กยท. ได้เดินทางมาพบกลุ่มแกนนำพร้อมเปิดเผยผลการประชุมบอร์ด กยท. ว่า ที่ประชุมบอร์ดได้เห็นชอบให้กลุ่มชาวสวนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิไม่ถูกต้องให้มาขึ้นทะเบียนได้ ส่วนจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ต้องรอประชุมบอร์ดครั้งต่อไป พร้อมกับกล่าวว่า อาจจะไม่เท่าเทียมกับชาวสวนที่มีเอกสารสิทธิถูก

ต้อง ซึ่งการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ ไม่อยากให้เกิดหวังมากนัก เพราะการช่วยเหลือในส่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอยากจะช่วยเหลือคนที่ทำถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะทอดทิ้งกลุ่มดังกล่าวนี้ ล่าสุดกำลังให้ทาง กยท.ไปดำเนินการต่อไปเพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้ามาในระบบ ในเร็ว ๆ นี้จะมีการออกประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนได้

“ส่วนในเรื่องการออกระเบียบกฎเกณฑ์หรือกฎหมายลูก เพื่อจัดสรรเงินตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะมาตรา 49 กองทุนพัฒนาชาวสวนยาง ผมเห็นด้วย และขอให้ชาวสวนนำเสนอมาเป็นร่างเดียวกัน ให้รับนำเสนอโดยเร็ว เพื่อนำมาพิจารณาควบคู่กับที่คณะอนุชกกฎหมาย ของ กยท. ทางบอร์ดเองจะพิจารณาด้วยความรัดกุม เพื่อให้เงินดังกล่าวถึงชาวสวนโดยตรงแจก เช่นเดียวกับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ่ายเงิน 1.5 พันบาท เจ้าของสวนและคนกรี๊ด ไม่เกิน 15 ไร่ เป็นต้น”

พล.อ.ฉัตรเฉลิม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เรื่องขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ที่ทางกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรที่จะขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ขยายระยะเวลาออกไปเป็นสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องดังกล่าวนี้ทางบอร์ดได้เร่งให้ทางผู้บริหาร กยท.เร่งดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้เข้าที่ประชุม และนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยเร็ว

ต่อเรื่องนี้นายสาย อินคำ เกษตรกรชาวสวนยางและกรรมการในบอร์ด กยท. กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ คาดว่าจะมี 1.5 ล้านครัวเรือนที่จะได้รับอานิสงส์ครั้งนี้ ส่วนการขึ้นทะเบียนได้ในครั้งนี้ก็หวังว่าชาวสวนกลุ่มดังกล่าวนี้จะได้รับประโยชน์จากการที่มี พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เพราะโดยวัตถุประสงค์การตั้งกฎหมายนี้เพื่อที่จะดูแลต้นยางทุกต้น และน้ำยางทุกหยดเทียบเท่าชาวสวนที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ทาง กยท.ยังยึดฐานอ้างอิงของกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ที่ 8.5 แสนครัวเรือนนำมาประกอบในการพิจารณาควบคู่ด้วย

เช่นเดียวกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในฐานะแกนนำ 9 องค์การสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่ พล.อ.ฉัตรเฉลิม รับฟังแล้วเห็นปัญหาที่จะให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งให้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิไม่ถูกต้องได้ขึ้นทะเบียนด้วย ส่วนการช่วยเหลือในอนาคต ยอมรับว่าจะต้องช่วยคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิถูกต้องนั้นขอพรธรรมแล้วตามหลักนโยบายนายรัฐมนตรี แต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มดังกล่าวนี้ รวมทั้งให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าไปร่างระเบียบกฎหมายลูก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เพราะเกษตรกรเข้าร่วมเองจะหาข้ออ้างไม่ได้ เพื่อนำเงินกองทุนตามมาตรา 49

ให้นำออกมาเพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เชื่อว่าปัญหาของเกษตรกรจะทุเลาลง เพราะทุกคนร่วมกันแก้ปัญหา ยางพาราเอง

“มีปัญหาเร่งด่วนในโครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จะต้องเร่งขยายเวลาต่อไปอีก 1 ปี จากโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีสถาบันเกษตรกรสามารถช่วยชะลออุปทานวัตถุดิบยางพาราในตลาด ในปีการผลิต 2557-2558 ในปริมาณรวมทั้งสิ้น 6.85 แสนตัน มูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท จากข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 707 แห่ง มีสมาชิก 5.2 แสนราย ในพื้นที่ 57 จังหวัด นี้เหลือเวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น”

ด้านนายจาง เหวิน เซง ผู้บริหารบริษัท ฮั่วเซ่งไทยรับเบอร์ จำกัด เผยถึงสต็อกยางเดือนมีนาคม-เมษายน ณ จีนเต่า ประเทศจีน มียางกว่า 3 แสนตัน เป็นสต็อกยางที่ยังมากอยู่ โดยผู้ใช้ชาวเงินหันมาใช้ยางในประเทศแทน เพราะราคายางไทยแพง ราคาต่างกันถึงกิโลกรัมละ 2-3 บาท ยกตัวอย่างราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ราคาของไทยอยู่ที่กิโลกรัม

ละ 50 บาท ขณะที่ชิงเต่า ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 46-47 บาท สำหรับทางจีนเองมีการประเมินเศรษฐกิจจีน จะขยายการเติบโต 6-7% คาดการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์จะกลับมาฟื้นอีกครั้ง ประเมินว่าเกษตรกรไทยปีนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ราคาจะขยับตัวสูงขึ้น ปัจจัยเสี่ยงก็คือ ประเทศจีน รวมทั้งประเทศอื่นๆ ก็เปิดกรีดเช่นเดียวกัน

อนึ่ง สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกัน 9 องค์กรยาง ประกอบด้วย 1.ชุมนุมเกษตรกรอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย 2.สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 3.สมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย 4.สมาคมเครือข่ายชาวสวนยางไทย 5.สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน 6.สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ 7.ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย 8.สมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางพารารายย่อย และ 9.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย



กยท. จันทบุรี เดือนเกษตรกรชาวสวนยางดกกริตยงช่วงแตกใบอ่อน 22 มี.ค. 2559



นายประทีป มุกดา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ช่วงหน้าร้อนยางจะผลัดใบ โดยใบยางจะมีสีเหลืองร่วงหล่นจากต้น เป็นสัญญาณเตือนว่าเจ้าของสวนควรหยุดกรีดยางทันที เนื่องจากไม่มีใบสีเขียวในการสังเคราะห์แสงและต้องเคลื่อนย้ายอาหารเก็บในลำต้น เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนอาหารที่เก็บจะนำไปสร้างใบ ถ้าเกษตรกรยังคงกรีดยางก็เหมือนแย่งอาหารจากต้นยาง ส่งผลให้เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่สมบูรณ์ อายุการกรีดยางจะไม่ยาวนาน

ดังนั้น เกษตรกรควรหยุดกรีดยางในช่วงยางผลัดใบและแตกใบอ่อน เพื่อให้ต้นพักผ่อนสามารถสะสมอาหารเพื่อสร้างความเจริญเติบโตแก่ลำต้นต่อไป

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จำนงค์ พึ่งพงษ์ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี

## ม.อ.ภูเก็ต ส่งมอบสนามกีฬาพื้นยางพาราแก่โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้ (23/03/2559)

**ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. ส่งมอบสนามกีฬาพื้นยางพาราให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้ และสนามกีฬา ม.อ. ภูเก็ต**

รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการจัดพิธีส่งมอบด้วยกัน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้ โดยมีนายอรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และนายสังวรณ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ เป็นผู้รับมอบ จากนั้น รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดใช้สนามพื้นยางพารา พร้อมรับมอบ โดยมีรองศาสตราจารย์อาชีวิน แกสमान ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวความเป็นมาของการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สนามกีฬาพื้นยางพารา ม.อ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา **ธรรมชาติเป็นงานวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา โดยการสนับสนุนทางวิชาการแก่ "ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสดุล จำกัด "** เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ทำเป็นแผ่นปูพื้นสนามกีฬา และลานกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ วิทยาเขตตรัง เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มในภาวะที่ยางมีราคาตกต่ำ และเป็นภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

ลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นยางพารา สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ และเป็นตัวขับเคลื่อนให้เห็นว่ายางพาราสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสหกรณ์ หรือเอกชนจะได้นำไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบ และแรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรขายยางในรูปของวัตถุดิบ แต่หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5-6 เท่า และเป็นราคาที่เสถียรไม่ขึ้นลงเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เนื่องจากลานกีฬาในทุกวิทยาเขตแม้จะมีสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นที่ เหมือนกัน แต่จะมีการติดตามศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความทนทานของการใช้งานในสภาพแวดล้อม ที่ต่างกัน

รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการวิจัยแปรรูปน้ำยางสดเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาจากยางพารา สร้างรายได้แก่เกษตรกร และสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ราคา ยางตกต่ำ โดยนำแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลือกจัดสร้างสนามกีฬา และสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต พร้อมกันกับสนามกีฬาวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 1 สนาม

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เผยต่อว่า ครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ เป็นเจ้าของสวนยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราชายางพาราวิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการให้นักศึกษาแจ้งขอผ่อนผันการลงทะเบียน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นสำหรับการลงทะเบียน แต่ในการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ วิทยาเขตภูเก็ตจึงคิดหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่นักศึกษา โดยการให้นักศึกษาที่ว่างจากการเรียนสามารถมาปฏิบัติงานช่วยงานในสำนักงาน ของคณะหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อได้รับทุนเป็นค่าตอบแทนการทำงาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการหาหรือศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอทราบความต้องการนักศึกษาช่วยงาน หรือปฏิบัติงาน อันจะช่วยให้นักศึกษามีรายได้ ถือเป็น การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองส่วนหนึ่ง และยังช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (วันที่ 22 มีนาคม 2559)

## กระแส ตลาด

### » จัดเต็มเทศกาลของดีชายแดนใต้

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กร และความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัสให้การสนับสนุนนโยบายประชารัฐอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน 2 ส่วนหลักๆ คือ การรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเอสเอ็มอีและโอท็อป ซึ่งล่าสุดร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ นำสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ไข่ไม้สีทอง, เรือกอและจำลอง, ผลิตภัณฑ์จากยางพารา, ผลิตภัณฑ์จากเส้นกระจุต, อาหารทะเลแปรรูป, ซาซึก, โรตีสกรอบ, โรตีสอ่งไม่ใช้น้ำมัน, ลูกหยี, ส้มแขกแปรรูป ฯลฯ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวดัตช์ มาจำหน่าย ณ เทสโก้ โลตัส พัลสมอลล์ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคมที่ผ่านมา



## ความคาดหวังและกำลังใจ

ถึงเวลานี้ ก็พอจะพูดได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราได้รับรู้และตระหนักเป็นอย่างดีถึงความร้ายแรงของปัญหา “ภัยแล้ง” ที่กำลังวิกฤติเพิ่มขึ้นทุกขณะ จนนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ การกินคืออยู่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทย

ล่าสุด เพิ่งมีผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งออกมาว่า “วิกฤติภัยแล้ง” เป็นปัญหาใหญ่อันดับ 1 ที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขมากที่สุดจาก 9 ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

โพลดังกล่าวในหัวเรื่อง “ความกินคืออยู่ดีของคนไทยในรอบ 1 ปี 6 เดือน” ได้สำรวจประชาชนคนไทยวัยตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปี จำนวน 4,000 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ครบทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ ภูมิภาคละ 5 จังหวัดรวม 25 จังหวัด โดยสุ่มจังหวัดละ 5 อำเภอรวม 125 อำเภอ เลือกสุ่มอำเภอละ 1 ตำบล รวม 125 ตำบล ทำการสุ่มตำบลละ 1 หมู่บ้าน รวมแล้ว 125 หมู่บ้าน

ผลสำรวจออกมาว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่ยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขอันดับ 1 คือ วิกฤติภัยแล้ง คิดเป็น 22.40% ตามด้วยปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 18.36%, ปัญหาการส่งออก 16.71%, ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายฯ 13.42%, การไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ 9.01%, ค่าครองชีพสูง 8.77% นอกนั้นก็ยังมีเรื่องการคอร์รัปชันภาครัฐ, การก่อการร้ายและความไม่สงบในประเทศ จนถึงการลงทุนของรัฐและอื่นๆ

ทั้งนี้ ภาพรวมระดับความกินคืออยู่ดีของคนไทยในรอบ 1 ปี 6 เดือน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.75 จากคะแนนเต็ม 10 เท่ากับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งภาคเหนือมีระดับความกินคืออยู่ดีมากที่สุด 6.22 คะแนน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.19 คะแนน, ภาคกลาง

5.53 คะแนน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.48 คะแนน และต่ำสุดคือภาคใต้ 5.37 คะแนน ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ภัยแล้งก็ดี ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ดี กระทั่งปัญหามาตรการกีดกันจากต่างประเทศ เช่น เรื่องประมงผิดกฎหมายก็ดี ส่งผลให้ภาพรวมระดับความกินคืออยู่ดีของคนไทยอยู่ในระดับปานกลาง เฉพาะภาคใต้ที่มีคะแนนต่ำที่สุดเพราะเจอทั้ง

ปัญหาราคายางพาราลดต่ำและปัญหาประมงส่วนอีสานที่คะแนนต่ำสุดรองลงมา ด้วยเจอทั้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและภัยแล้ง ขณะที่ภาคกลางแม้สินค้าเกษตรดีโดยเฉพาะข้าว ราคาจะตกต่ำ แต่ประชาชนภาคนี้จำนวนหนึ่งยังไปเป็นแรงงานในโรงงานและค้าปลีกการท่องเที่ยวได้ จึงมีผลกระทบน้อยกว่า

ผลสำรวจที่น่าสนใจอีกประเด็นคือคำถามที่ว่า รัฐมนตรีที่มีบทบาทในการส่งเสริมความกินคืออยู่ดีของคนไทยในรอบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งภาพรวมทั้งรัฐบาลได้ค่าเฉลี่ย 5.99 จากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อดูเป็นรายคน ปรากฏว่า รัฐมนตรีที่มีบทบาทมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. นายกษปฤษฎิ์ จันทน์โอชา 8.12 คะแนน 2. รองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 8.07 คะแนน 3. รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ-สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 8.01 คะแนน 4. รมว. เกษตรและสหกรณ์- พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 7.98 คะแนน และ 5. รมว. คลัง-อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 7.45 คะแนน

โดยมีการอธิบายความว่า จากการที่ปัญหากลุ่มใหญ่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความกินคืออยู่ดีของคนไทย อาทิ วิกฤติภัยแล้ง, ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ, มาตรการกีดกันจากต่างประเทศ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ล้วนเป็นปัญหาในระดับชาติที่รัฐบาลต้องให้การบูรณาการความร่วมมือข้ามกระทรวง จัดตั้งกลไกขึ้นรับผิดชอบแก้ไขปัญหานั้น รายประเด็น ควบคู่ไปกับการใช้กลไกปกติที่มีอยู่ ดังนั้น นายกษปฤษฎิ์กับ 2 รองนายกฯ ที่ควบคุมการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จึงได้รับการประเมินว่า มีบทบาทมากที่สุด 3 อันดับแรก

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในการแก้ไขปัญหเหล่านี้ในเชิงบูรณาการ ตลอดจนรับผิดชอบแก้ไขปัญหเหล่านี้โดยตรงตามภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ จึงถือเป็นผู้มีบทบาท

## สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับ 4

ครับ ผลโพลดังกล่าว ช่อมเป็นการชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังอย่างสูงของคนไทยที่มีต่อการทำงานของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ด้วย

ดังนั้น แม้ด้านหนึ่งอาจจะเป็แรงกดดัน ที่นอกจากท่านต้องแบกรับภาระงานอันหนักหนายอยู่แล้ว ยังต้องมาแบกรับความคาดหวังของคนไทยด้วย

แต่อีกด้านหนึ่ง ก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยให้ความสำคัญกับท่านอย่างยิ่ง ควรถือเป็นกำลังใจที่จะแปรเป็นพลัง แรงขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ เพื่อให้สมกับความคาดหวังของคนไทยต่อไป

สาโรช บุญแสง



# ชาวสวนยาง‘บึงกาฬ’ทดลอง



รายงาน

## ปลูก‘สตรอเบอร์รี่’สร้างรายได้



เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ยางพาราของไทยในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาราคาตกต่ำอยู่ ซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ที่มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่าหนึ่งล้านไร่ โดยเฉพาะเจ้าของสวนยางพาราและคนงานที่รับจ้างกรีดยางพารา ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางจึงใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางมาจับอาชีพเสริม ด้วยการปลูกสตรอเบอร์รี่ พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

**นางละเอียด แซงโฮม** อายุ 48 ปี เจ้าของสวนยางพาราบ้านโคกกวาง หมู่ 1 ต.โคกกวาง อ.บึงดระบัง กล่าวว่า หันมาปลูกสตรอเบอร์รี่ขายทั้งลูกและต้น หลังจากจากราคายางพาราตกต่ำมากกว่า 2 ปี ใช้พื้นที่ปลูกตามข้างบ้าน หน้าบ้านบ้าง หรือจะปลูกติดกับรั้วบ้านทำเป็น (รั้วกินได้) ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถขายลูกกับต้นสตรอเบอร์รี่ได้เงินกว่า 50,000 บาท ถือว่าเป็นเงินที่มากเมื่อเทียบกับยางพารา

ด้าน **นายประมวล แซงโฮม** อายุ 45 ปี ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ในพื้นที่บ้านท่าอินทร์แปลง ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ ที่ใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารามาทำสวนสตรอเบอร์รี่จากคำแนะนำของพี่ชายที่ปลูกอยู่จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่า ปลูกสตรอเบอร์รี่มาปีนี้เป็นที่สอง ปีแรกก็ลองผิดลองถูกมาคนก็ยังไม่ให้ความสนใจเท่าไร สตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากคือพันธุ์พระราชทาน 80 เป็นสายพันธุ์ที่ทนกับอากาศร้อนได้ดี นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์อื่นๆ เช่น พันธุ์พระราชทาน 50 พันธุ์ 329 พันธุ์โชกุน พันธุ์



เบลเยียมดอกสีขาว พันธุ์เบลเยียมดอกสีชมพู ลักษณะต้นพันธุ์ที่ดี จะต้องมีแขนงแตกออกมา มีสีเขียวอ่อน ใบตั้ง ดอกที่สมบูรณ์จะต้องมีกลีบดอกชิดติดกัน การขยายพันธุ์โดยใช้ไหล ซึ่งเพาะง่ายและได้ผลเร็ว เมื่อต้นแม่ออกผลแล้ว สตรอเบอร์รี่จะออก (ไหล) หรือแขนงใหม่ไหลออกมา มีลักษณะจะเป็นสายยาวไหลออกมาจากต้นแม่ สตรอเบอร์รี่ 1 ต้นจะออกไหลติดต่อกันออกมาเรื่อยๆ โดยก่อนที่จะชำลงดิน ต้องเอาไหลมาใส่ในถุงชำเล็กๆ ก่อนวิธีการง่าย ๆ คือกดไหลด้านที่มีรากลงไปลงในถุงชำที่เราใส่ดินเตรียมไว้ จากนั้นก็เอาไม้เล็กๆ มาปักให้ไหลติดกับดินภายในถุง ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ หรือจนกว่าไหลที่เราชำจะมีรากออกมาเรื่อยๆ จากนั้นก็สามารถตัดออกมาจากต้นแม่พันธุ์ได้ พร้อมทั้งจะนำไปปลูกลงในกระถาง หรือถุงเพาะชำได้ สตรอเบอร์รี่ชอบแดดไม่จำเป็นต้องอยู่ในร่ม วางไว้ได้ทุกที่จะหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านได้หมด

นายประมวลกล่าวว่า ส่วนตัวเองทำเป็นชั้น

วางห่างจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร เพราะมีพื้นที่ข้างบ้านว่างอยู่ ข้อดีของการปลูกสตรอเบอร์รี่ในถุงเพาะชำยกพื้นสูงคือง่ายต่อการดูแลรักษาไม่ต้องเสียเวลากำจัดวัชพืชด้วยอื่น แถมด้านล่างก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น ปลูกผักกระเพาะ ขึ้นฉ่าย หรือโหระพา เป็นต้น การรดน้ำเข้าเย็น 2 เวลาเท่านั้น สตรอเบอร์รี่หนึ่งต้นมีอายุ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล จะให้ผลผลิตมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน สำหรับการจำหน่ายต้นสตรอเบอร์รี่นั้นก็มีราคาตั้งแต่ต้นละ 50-150 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น และไหล (เบียดเล็กเกิดใหม่) ก็จำหน่ายในราคา 20 บาท ลูกสตรอเบอร์รี่ขายในราคาก็โลกรวมละ 400 บาท ขายเป็นขีด/ละ 40 บาท นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มาซื้อได้เข้าไปเลือกชม ถ่ายภาพ เลือกเก็บลูกเองตามใจชอบเพราะเป็นสวนแบบเปิด

จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราหรือประชาชนทั่วไปที่หันมาศึกษาลองปลูกสตรอเบอร์รี่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งสวนสตรอเบอร์รี่แห่งนี้ก็พร้อมจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ทุกอย่าง สามารถมาได้ที่สวนสตรอเบอร์รี่นายเตี้ย บ้านท่าอินทร์แปลง ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ

มงคล เสียงใส



# จ.ยโสธร อบรมการพัฒนาที่ดิน

นายทองอ่อน นเรกุล ผู้อำนวยการ ในการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนำมาตรวจ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร มอบหมายให้นาง วิเคราะห์ และทำปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ ลำไพร คำลือ เจ้าหน้าที่สถานีฯ พร้อมด้วย พด.2 ที่หมักจากเศษพืชผักของใช้จากครัว นายมานะ สุดดี เป็นวิทยากรอบรมการ เรือนเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ถอดรหัสดินและสาธิตการขุดเจาะดินเพื่อนำ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงแก มาตรฐานวิเคราะห์หาธาตุอาหารและค่าความ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นกรดเป็นด่างของดิน

พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบแผนที่ข้อมูล พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ กลุ่มชุดดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และ พัฒนาที่ดิน ให้กับเกษตรกร ภายใตโครงการ แผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ เศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้าว อ้อยโรงงาน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี มั่นสำปะหลัง และยางพารา ให้กับศูนย์ 2558-2559 และจากปัญหาราคาสินค้า เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร พื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัด เกษตร (ศพก) ต.บึงแก อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติ จ.ยโสธร อีกด้วย.

# กรมวิชาการเกษตรจับมือก.วิทย์ ปั้น 80 ห้องแล็บต้นยางแห่งประเทศไทย

กรมวิชาการเกษตรจับมือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกกระดับห้องแล็บกว่า 80 แห่งรับรองยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการริเริ่มครั้งใหม่ของไทยส่งออกปีละกว่า 1.3 แสนตัน มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแห่งประเทศไทย (STR) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าการส่งออกยางแห่งประเทศไทยตามมาตรฐานสากลยางทุกล็อตจะต้องได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับ ต่างจากยางแผ่นที่ไม่ต้องรับรองแต่ผู้ส่งออกจะมีมาตรฐานการผลิตเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ การรับรองยางแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีเพียง 4 ห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นที่ได้รับ ISO/IEC 17025 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบยางแห่งประเทศไทยประมาณปีละ 1,822,219.84 ตันได้ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อเป็นหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนที่มีมากถึง 80 แห่ง ให้สามารถตรวจสอบรับรองยางแห่งประเทศไทยได้ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี

นายสมชาย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ยัง

เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การทดสอบคุณภาพยางแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแห่งประเทศไทยสู่ตลาดโลก พร้อมส่งเสริมการยื่นขอรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้ายางพาราไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น

โดยในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกยางแห่งประเทศไทยได้ 1,822,219.84 ตัน มูลค่า 91,463.56 ล้านบาท โดยในปีนี้ ส่งออกไปแล้ว 137,815.09 ตัน มูลค่า 6,099.85 ล้านบาท ซึ่งยางแห่งประเทศไทยมีความต้องการมากขึ้นตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หันมาผลิตล้อยางโดยใช้ยางแห่งประเทศไทยมากขึ้น

นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห่งประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับผลการทดสอบยางแห่งประเทศไทยคู่ค้า ที่ต้องการยางแห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติทางกายภาพสูง มีความสะอาดและปริมาณปนเปื้อนต่ำ มีความยืดหยุ่นและความเหนียวสูง



## ข่าวสั้น

### ■ ขุดบ่อน้ำบาดาลแก้แล้ง

**บึงกาฬ :** นายประพันธ์ ชัยโพศ อายุ 52 ปี ชาวบ้านโนนสว่าง ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ กล่าวว่า ปีนี้แล้งกว่าทุกปีบ่อน้ำที่เคยขุดไว้ใช้มีน้ำใช้ตลอดปี กลับแห้งขอดไม่มีน้ำเหลือติดกันบ่อ ในสวนยางไม่มีแหล่งน้ำและไม่มีประปาหมู่บ้านมาถึงต่างขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้รวมทั้งไม่มีน้ำทำการเกษตร จึงต้องหันมาจ้างทีมเจาะบ่อน้ำบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ไปก่อนจะเข้าฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านขาดแคลนน้ำมากที่สุด จำเป็นต้องมีน้ำใช้ภายในครัวเรือนและทำการเกษตร ส่วนราคาค่าจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมปั๊มสูบน้ำ จะมีราคาอยู่ที่บ่อละ 15,000- 20,000 บาทแล้วแต่ความลึก แต่ถ้าเจาะบ่อบาดาลวางท่อขนาด 4 นิ้ว ไม่มีปั๊มน้ำราคาก็ลดลงมาอยู่ที่ 7-8,000 บาท ลึกประมาณ 60 เมตร การเจาะบ่อบาดาลสามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ในครัวเรือนและทำการเกษตรพื้นที่ว่างในสวนยางพารา เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวขายเพื่อหารายได้เสริม จึงสร้างรายได้ให้คนรับจ้างเจาะบ่อบาดาลได้เป็นอย่างดี จะรับงานตกเดือนละไม่น้อยกว่า 10 บ่อ ขุดลึก 30-60 เมตรใช้เวลาเพียงวันเดียวได้ได้เงินแล้ว จึงมีรายได้ดีไม่น้อยตกเดือนละไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท



# ปรับปรุงลานกีฬาสวนรถไฟ

## ● กทม.กำหนดใช้ยางพารา-ให้ 50 เขตสำรวจในพื้นที่และทำตาม

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. กล่าวถึงกรณีที่ว่า กทม.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัด กทม. สนับสนุนการจัดซื้อยางพาราเพื่อใช้ในการกีฬาของ กทม. จำนวน 2,000 ตัน ว่า การกีฬาที่ กทม. จะนำยางพารามาใช้ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา สนามเด็กเล่น คู่วิ่ง 2.ผสมแอสฟัลต์ในการปรับปรุงผิวทางถนนและซอย 3.ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปุ่มดักเก็บขยะทางน้ำ ตัวหนอนปูพื้นทางเดินเท้า 4.จัดทำพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องเล่นเด็กในโรงเรียนสังกัด กทม. 5.ปรับปรุงคู่วิ่ง ผู้จักรยานและบล็อกตัวหนอนในส่วนสาธารณะ 6.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ แบนด์ค็อกแบรนด์ (Bangkok Brand) เน้นสินค้าที่ผลิตจากยางพารา และ 7.จัดทำอุปกรณ์จราจรและเส้นทางจักรยาน ทั้งนี้ สวท.พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตมีลานกีฬารวม 1,206 แห่ง ซึ่งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา

ได้ จึงให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตทำการสำรวจ ออกแบบประมาณราคาในการปรับปรุงลานกีฬา พื้นที่ละ 3-4 แห่ง และขอจัดสรรงบประมาณ ปี 60 ที่สำนักงานประมาณ กทม. เพื่อดำเนินการ น.ส.ปราณีกล่าวอีกว่า ในปี 2559 นี้ สวท. ได้เสนอของบประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงลานกีฬาที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุง ดังนี้ สนามฟุตบอลจำนวน 5 สนาม ลานแอโรบิก 1 ลาน และสนามเด็กเล่น 1 ลาน ขณะเดียวกัน กทม. จะประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงลานกีฬาด้วยยางพารา เนื่องจากมีความรู้ ความชำนาญ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเคยสร้างลานกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ซึ่งมีส่วนผสมของยางพาราที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม มอบให้กับ กทม. อีกด้วย ทั้งนี้ หากสำนักงานประมาณอนุมัติงบให้ภายในเดือน มี.ค. นี้ สวท. จะใช้เวลาประมาณ 48 วัน และตั้งเป้าการปรับปรุงลานกีฬาที่สวนรถไฟให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน.

ภาวะยาง AFET: ปิดวันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย (23/03/2559)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดวันนี้ ไม่มีปริมาณซื้อขาย ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 364 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

APR 09 48.50 - 0

MAY 09 52.00 - 0

JUN 09 50.00 - 0

JUL 09 52.10 - 0

AUG 09 52.15 - 0

SEP 09 52.25 - 0

รวม 0

ที่มา --อินโฟเควสท์ (22/03/59)

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าแปดหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 22 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 47.80 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 68 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 45.90 บาท ปรับลดลง 19 สตางค์ ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 45.10 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 50.71 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 49.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 58 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 48.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 39 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 48.37 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 49 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 42.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 36 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 86,500 กิโลกรัม น้ำยางสด 42.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 52.38 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 14 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.69 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 8 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.88 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 37 สตางค์ ต่อ ก.ก.

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย